



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สกอ.ยกทีมมหาวิทยาลัยดูงานอิสราเอล ดันเป็นต้นแบบหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

นายสุเมธ เข้มมนุ่น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวในการเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง "โอกาสความร่วมมือทางเทคโนโลยี ระหว่างไทย-อิสราเอล กับอนาคตการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา" ว่าการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการดำเนินงาน และการจัดการปัญหาของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา หรือ UBI ในสถาบันอุดมศึกษาไทย และหน่วยบ่มเพาะธุรกิจต้นแบบในประเทศอิสราเอล พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับตัวแทนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของต่างประเทศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี และพหุภาคีของหน่วยงานระหว่าง 2 ประเทศ ให้สามารถถ่ายทอดพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันในอนาคต

นายสุเมธกล่าวอีกว่า สกอ.ได้ตั้งโครงการ UBI เพื่อเสริมสร้างให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิต โดยพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนเป็นกลไกเสริมสร้างความร่วมมือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมดำเนินงานของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวมทั้งเป็นช่องทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา กับสถาบันอุดมศึกษา นำผลงานวิจัยไปสู่กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม และผู้บริโภคได้ ปัจจุบัน สกอ.ได้จัดตั้งหน่วย UBI แล้ว 35 แห่ง

"จากที่กลุ่มตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปดูงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจในอิสราเอลเมื่อเร็วๆ นี้ เห็นว่าการดำเนินงานบ่มเพาะวิสาหกิจของอิสราเอล ซึ่งถือเป็นประเทศชั้นนำของโลกด้านการวิจัยและพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะเป็นต้นแบบการบ่มเพาะธุรกิจ หรือ Business Incubator ที่ประสบความสำเร็จในการนำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถนำมาเป็นต้นแบบที่ดีได้ ซึ่งจะประโยชน์ต่อหน่วย UBI ของไทยในการยกระดับประสิทธิภาพการวิจัย การบริการทางวิชาการ เพื่อสร้าง Values Added และ Values Chain ของการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ" นายสุเมธกล่าว